

THƯ NGỎ MỜI TÀI TRỢ
Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc 2022

Kính gửi:

Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc là hoạt động thường niên của Hội Công nghệ Sinh học Việt Nam trực thuộc Hội các ngành Sinh học Việt Nam. Năm 2022, Trường Đại học Tây Nguyên là đơn vị đăng cai tổ chức Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc 2022. Hội nghị là diễn đàn khoa học công nghệ để các nhà khoa học Việt Nam và Quốc tế; giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên từ các trường đại học, Viện nghiên cứu, các công ty và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Công nghệ Sinh học và các lĩnh vực liên quan gặp gỡ, trao đổi, trình bày những kết quả, thành tựu nghiên cứu mới nhất, là cơ hội để kết nối, hợp tác cùng phát triển các ý tưởng nghiên cứu mới, chuyên sâu, liên ngành. Hội nghị cũng là cơ hội tốt để các Công ty thiết bị, hoá chất, giới thiệu các sản phẩm mới cho các Trường, Viện nghiên cứu và các nhà khoa học.

Trường Đại học Tây Nguyên trân trọng kính mời Quý tổ chức và cá nhân tham gia đồng hành tài trợ cho Hội nghị. Thử thức và quyền lợi của nhà tài trợ được cập nhật thường xuyên trên trang web của hội nghị.

Đây cũng là cơ hội để Nhà trường và Quý tổ chức, cá nhân quảng bá thương hiệu, thúc đẩy hợp tác trong hiện tại và tương lai.

Thay mặt trường Đại học Tây Nguyên, Ban Tổ chức Hội nghị xin chân thành cảm ơn Quý tổ chức, cá nhân đã quan tâm và hi vọng sẽ được hợp tác với Quý vị.

Mọi thông tin phản hồi, xin vui lòng xin liên hệ:

1. TS.Trần Minh Định, Viện Công nghệ Sinh học và Môi trường, Trường Đại học Tây Nguyên, di động: 0943095079.

2. CVC. Lê Thụy Vân Nhi, Phòng Khoa học và Quan hệ quốc tế, trường Đại học Tây Nguyên, di động: 0903535168

Xin gửi đến toàn thể cán bộ trong Quý tổ chức và cá nhân lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Trân trọng.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN

KT. CHIẾU TRƯỞNG



PHÓ HIỆU TRƯỞNG
PGS-TS. Lê Đức Niêm

PHỤ LỤC

Các hình thức và quyền lợi tài trợ cho Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc 2022

1. Hình thức tài trợ bằng tiền mặt

Stt	Loại tài trợ	Mức tài trợ (triệu đồng)	Quyền lợi
1	Kim cương	≥ 50	<ul style="list-style-type: none">Hội nghị giới thiệu nhà tài trợ chính thức trong lễ khai mạc và bế mạc;Giới thiệu sản phẩm hoặc báo cáo khoa học tại các phòng họp trong 30 phút;Thương hiệu/logo được chạy trên website hội nghị, in trên thư mời hội nghị, trên banner lớn tại hội trường cũng như trên các banner trong các phòng họp và tiểu ban khoa học;Tối đa 04 trang quảng cáo, giới thiệu về công ty và sản phẩm trong kỷ yếu hội nghị;Tối đa 04 poster quảng cáo gồm 01 poster gần cửa phòng họp toàn thể và 03 poster ở hành lang hoặc gần cửa các phòng họp các tiểu ban (poster do công ty/doanh nghiệp chuẩn bị);Tối đa 02 bàn trưng bày sản phẩm ở vị trí ưu tiên;Thư mời hội nghị: 04 cái.
2	Vàng	Từ 30 đến dưới 50	<ul style="list-style-type: none">Hội nghị giới thiệu nhà tài trợ chính thức trong lễ khai mạc và bế mạc;Giới thiệu sản phẩm hoặc báo cáo khoa học tại các phòng họp các tiểu ban trong 25 phút;Thương hiệu/logo được chạy trên website hội nghị in trên thư mời hội nghị, trên banner lớn tại hội trường cũng như các banner trong các phòng họp các tiểu ban khoa học;Tối đa 03 trang quảng cáo, giới thiệu về công ty và sản phẩm trong kỷ yếu của hội nghị (poster do công ty/doanh nghiệp chuẩn bị);Tối đa 03 poster quảng cáo gồm 01 poster gần cửa phòng họp toàn thể và 02 poster ở hành lang hoặc gần cửa các phòng họp các tiểu ban (poster do công ty/doanh nghiệp chuẩn bị);Tối đa 02 bàn trưng bày sản phẩm ở vị trí ưu tiên;Thư mời hội nghị: 03 cái.
3	Bạc	Từ 20 đến dưới 30	<ul style="list-style-type: none">Hội nghị giới thiệu nhà tài trợ chính thức trong lễ khai mạc và bế mạc;Giới thiệu sản phẩm hoặc báo cáo khoa học tại các phòng họp các tiểu ban trong 20 phút;Thương hiệu/logo được in trên thư mời hội nghị, trên banner lớn tại hội trường cũng như các banner trong các phòng họp các tiểu ban khoa học;Tối đa 02 trang quảng cáo, giới thiệu về công ty và sản phẩm trong

			kỷ yếu của hội nghị (poster do công ty/doanh nghiệp chuẩn bị); <ul style="list-style-type: none"> • Tối đa 02 poster quảng cáo gồm 01 poster gần cửa phòng họp các tiểu ban (poster do công ty/doanh nghiệp chuẩn bị); • Tối đa 2 bàn trưng bày sản phẩm do BTC sắp xếp; • Thư mời hội nghị: 02 cái.
4	Đồng	Dưới 20	<ul style="list-style-type: none"> • Hội nghị giới thiệu nhà tài trợ chính thức trong lễ khai mạc và bế mạc; • Giới thiệu sản phẩm hoặc báo cáo khoa học tại phòng họp vào giờ giải lao trong 10 phút; • Thương hiệu/logo được in trên thư mời hội nghị, trên banner lớn tại hội trường cũng như các banner trong các phòng họp các tiểu ban khoa học; • Tối đa 01 trang quảng cáo, giới thiệu về công ty và sản phẩm trong kỷ yếu của hội nghị (poster do công ty/doanh nghiệp chuẩn bị); • Tối đa 01 poster quảng cáo gồm 1 poster gần cửa phòng họp toàn thể (poster do công ty/doanh nghiệp chuẩn bị); • Tối đa 02 bàn trưng bày sản phẩm; • Thư mời hội nghị: 01 cái.

2. Các hình thức tài trợ khác

√ Quý đơn vị có thể tài trợ cho hội nghị với nhiều hình thức khác như:

- Tài trợ việc in kỷ yếu của hội nghị
- Tài trợ tiệc chiêu đãi, suất ăn trưa cho đại biểu
- Tài trợ nước uống, cafe, trà và bánh kẹo cho giờ giải lao
- Tài trợ túi hoặc cặp sách có in logo của hội nghị và công ty, sổ và bút cho đại biểu, dây và thẻ tên đại biểu có in logo của hội nghị và công ty cho đại biểu

√ Tất cả các đơn vị tham gia và tài trợ cho hội nghị đều được in logo công ty trong thư mời tham dự Hội nghị và in trên banner lớn ở hội trường chính với kích thước và vị trí phù hợp với mức tài trợ theo quy định của Ban tổ chức. 01 bàn trưng bày sản phẩm và 01 thư mời hội nghị.

√ Quý đơn vị tham gia và tài trợ cần gửi bài giới thiệu sản phẩm và báo cáo khoa học cho Ban tổ chức hội nghị **trước ngày tổ chức Hội nghị ít nhất một tuần (7 ngày)**. Các đơn vị tham gia và tài trợ **tự chuẩn bị sản phẩm trưng bày và tự in poster quảng cáo**. BTC đề nghị các đơn vị cung cấp danh sách đại biểu để BTC gửi thư mời đúng hạn. Ban tổ chức kính mong sự quan tâm và tham gia tài trợ của các Quý đơn vị.